



ทำดีสืบสานปณิธานร.9 อุเทนถวายฯ-ปทุมวัน จับมือช่วยเหลือนักสังคม

นศ.อุเทนถวายฯ จับมือ เทคโนโลยีปทุมวัน
ร่วมใจยกขบวนจิตอาสาทำความดีสืบสาน
ปณิธาน “พ่อหลวง ร.9” ซึ่ถึงเวลา
เปลี่ยนแปลงอย่างเข้าใจ ลบภาพนักเลง
หัวไม่ยักพวกตีกัน สร้างค่านิยมใหม่ หยุด
ใช้ความรุนแรง

ต่อ : จับมือ -หน้า 2

จับมือ

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่อุทยาน
สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์ฝึกอบรมที่ 3
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี คณะอาจารย์ นักศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตอุเทนถวาย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
มูลนิธิเยาวชนพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัด
กิจกรรมจิตอาสาทำดีภายใต้แนวคิด “ปทุมวันอุเทน
ถวายร่วมใจ สืบสานปณิธานพ่อหลวงรัชกาลที่ 9”
โดยกลุ่มนักศึกษากว่า 50 คน ร่วมกันกางหญ้า
ทำทางเดินให้เข้า-ออกได้สะดวก และทำความสะอาด
สะอาดทั้งบริเวณอุทยานสิ่งแวดล้อมฯ และมีกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์ ทั้ง 2 สถาบัน ร่วมกัน

ว่าที่ ร.ต.สิทธิศักดิ์ อารัมภ์ นายกองดีการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตอุเทนถวาย กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้
นอกจากจะได้ทำประโยชน์ให้กับพื้นที่แล้ว ยังได้
ทำความรู้จักกับเพื่อนต่างสถาบันด้วย จาก 2 วัน
ที่ได้อยู่ด้วยกันมา มันทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง
ได้เรียนรู้กันและกัน เกิดแง่คิดต่างๆ ทุกคน
ช่วยเหลือกัน แบ่งปันกัน สร้างความกลมเกลียว
คือทำให้รู้จักกันมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมแบบนี้ไม่ได้มี
ให้เห็นในห้องเรียน จึงอยากให้เกิดขึ้นบ่อยๆ

“เราสองสถาบัน อยากลบภาพนักเลงหัวไม่
ยักต่อยตีกัน เราอยากหาทางออกของปัญหาร่วมกัน
อยากให้สังคมเข้าใจพวกเรา และอยากให้กิจกรรม
ลักษณะนี้เกิดขึ้นต่อเนื่อง เริ่มจากจุดเล็กๆ ก่อน เริ่ม
จากคนจำนวนน้อยๆ ก่อนก็ได้ เพราะการเปลี่ยนแปลง
เกิดจากคนส่วนน้อยก่อนเสมอ ส่วนตัวมองว่าทั้งสอง
สถาบันต้องพูดคุยกันมากขึ้น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อนำมาสู่การหยุดใช้ความรุนแรง สร้างค่านิยมใหม่
ในรุ่นของพวกเราที่จะส่งต่อสิ่งดีงามสร้างสรรค์ให้กับรุ่น
ต่อๆ ไป” ว่าที่ ร.ต. สิทธิศักดิ์ กล่าว

ด้าน นายวริทธิ์ ผุดผ่อง นักศึกษาชั้นปีที่ 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
กล่าวว่า ทั้งสองสถาบันเคยผ่านเหตุการณ์ต่างๆ
มากมาย กิจกรรมนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี สู้ก้าวต่อๆ ไป
ก็ขอให้เราทั้งสองสถาบันสนิทกัน ดีต่อกันเลย
หรือญาติตีกันในช่วงเวลาเพียงสั้นก็คงไม่ใช่ แต่การที่มา
ทำกิจกรรมอาสาในวันนี้ เราจะดี มองข้ามเรื่องสถาบัน
ออกไป เพราะสิ่งที่ได้มาทำร่วมกัน เห็นดีเห็นชอบร่วมกัน
ระลึกถึงพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 เดินตามรอยเท้าพ่อ มัน
ได้สร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม มันพิสูจน์ให้เห็นว่า
เราทำกิจกรรมดีร่วมกันได้ หากเรามีสิ่งยึดเหนี่ยว
มองเป้าหมายเดียวกัน

“ทุกคนรักสถาบันของตัวเอง เราต่างคนต่าง
มีหน้าที่ และต้องฝ่าข้ามความรู้สึกรังเกียจ คบหา
เป้าหมายที่จะมาทำความดีวันนี้ออกมาใช้ เชื่อว่ามัน
เป็นก้าวแรก เป็นแสงสว่างบางอย่างที่จะนำพาเราออก
จากวังวนปัญหาได้ และควรมีกิจกรรมลักษณะแบบนี้
เกิดขึ้นเรื่อยๆ แม้แรกๆจะตึงๆกันยังไม่ได้อยู่ไรกัน
มาก แต่สุดท้ายเราก็ได้เรียนรู้กันมากขึ้น และสามารถ
ถ่ายทอดให้กับเพื่อนคนอื่นๆ ในสถาบันเราได้ ซึ่ง
เชื่อว่าการพูดคุยกัน พบปะกัน มันจะทำให้ปัญหา
ลดลงได้ แม้ทุกวันนี้สังคมยังมองว่าเราก้าวช้า
แต่เราคงต้องใช้เวลาพิสูจน์ ขอให้เปิดใจมองพวกเราใหม่
ว่าเราสามารถทำสิ่งดีๆ ให้กับสังคมได้ มันอาจจะล้ม
ไปบ้าง ผิดไปบ้าง แต่อยากขอโอกาสจากสังคมด้วย”
นายวริทธิ์ กล่าว



ข่าว สกอ.
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักข่าวราชการ

มติชน

Circulation: 950,000
 Ad Rate: 1,100

Section: ประชาชน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

วันที่: อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14597

หน้า: 21 (ล่างซ้าย)

Col.Inch: 21.66 **Ad Value:** 23,826

PRValue : 71,478

หัวข้อข่าว: 'อุเทนฯ'จับมือ'ปทุมวัน'สืบสาน'ร.9' ยกชบวนทำดี-

'อุเทนฯ'จับมือ'ปทุมวัน'สืบสาน'ร.9' ยกชบวนทำดี-ลบภาพนักเลงหัวไม้

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะอาจารย์ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมูลนิธิเยาวชนพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรมจิตอาสาทำดีภายใต้แนวคิด "ปทุมวันอุเทนถวายร่วมใจ สืบสานปณิธานพ่อหลวงรัชกาลที่ 9" โดยกลุ่มนักศึกษากว่า 50 คน ร่วมกัน ถวายทานให้ชาวบ้านได้สะดวก และทำความสะอาดทั้งบริเวณอุทยานสิ่งแวดล้อม

และมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ทั้ง 2 สถาบัน ร่วมกัน

ว่าที่ ร.ต.ลธิศักดิ์ดี อาร์ชม นายกองดีการนักศึกษา มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย กล่าวว่า จากสองวันที่ได้อยู่ด้วยกัน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง ได้เรียนรู้กันและกัน ทุกคนช่วยเหลือกัน สร้างความกลมเกลียว เราสองสถาบันอยากลบภาพนักเลงหัวไม้ ชกต่อยตีกัน เราอยากหาทางออกร่วมกัน ส่วนตัวมองว่าทั้งสองสถาบันต้องพูดคุยกันมากขึ้น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำมาสู่การหยุดใช้ความรุนแรง สร้างค่านิยมใหม่ในรุ่นของพวกเขาที่จะส่งต่อสิ่งดีงามสร้างสรรค์ให้กับรุ่นต่อไป

ด้าน นายวรวิทย์ ผุดผ่อง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กล่าวว่า ทั้งสองสถาบันเคยผ่านเหตุการณ์ต่างๆ มากมาย กิจกรรมนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสู่ก้าวต่อไป คือจะทำให้ทั้งสองสถาบันญาติกันในช่วงเวลาสั้นๆ คงไม่ใช่ แต่การมาทำกิจกรรมอาสาในวันนี้ เรามองข้ามเรื่องสถาบัน เพราะสิ่งที่ได้ทำร่วมกัน สร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม พิสูจน์ให้เห็นว่าเราทำกิจกรรมดีร่วมกันได้

"วันนี้เป็นก้าวแรก เป็นแสงสว่างที่จะนำพาเราออกจากวังวนปัญหา และควรมีกิจกรรมลักษณะแบบนี้เรื่อยๆ แม้แรกๆ จะตึงๆ กัน ยังไม่ได้คุยอะไรกันมาก แต่สุดท้ายเราได้เรียนรู้กันมากขึ้น และสามารถถ่ายทอดให้กับเพื่อนคนอื่นๆ ในสถาบันได้ เชื่อว่าการพูดคุยกัน พบปะกัน ทำให้ปัญหาลดลงได้ ขอให้เปิดใจมองพวกเราใหม่ว่าเราสามารถทำสิ่งดีๆ ให้สังคมได้ อาจจะผิดไปบ้างแต่อยากขอโอกาสจากสังคม" นายวรวิทย์กล่าว



ข่าว สกอ.
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักข่าววิทยุ

ข่าวสด

Circulation: 950,000
 Ad Rate: 1,200

Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

วันที่: อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2561

ปีที่: 27 **ฉบับที่:** 9953

Col.Inch: 26.64 **Ad Value:** 31,968

คอลัมน์: แวดวงราชภัฏ

หน้า: 19(ล่างซ้าย)

PRValue : 95,904



■...แวดวงราชภัฏ กับความคับหน้าการแก้ปัญหาธรรมาภิบาลสถาบันอุดมศึกษา ม.ราชภัฏสุรินทร์ ที่มี **ผศ.กนก โตสุรัตน์** ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี กำลังยกวางข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและพนักงานที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ในมหาวิทยาลัยใหม่ทั้งหมด มีรายงานตรงไปถึง **ดร.อรสา ภาววิมล** รองเลขาธิการ กกอ. แบบมั่นใจว่า หากแก้ไขได้มั่นใจว่าจะสามารถเดินไปข้างหน้าได้

■...ส่วน ม.ราชภัฏชัยภูมิ ที่มี **ผศ.ดร.ประเสริฐ ภูเงิน** ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ล่าสุด ได้ติดประกาศสรรหานายกสภาเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเสนอชื่อไปที่ สกอ. เพื่อเสนอขอโปรดเกล้าฯ ส่วนการสรรหาอธิการบดี ขณะนี้มีชื่อเข้ารับการสรรหาจำนวน 15 คน อีกไม่นานเกินสิ้น ก.พ.นี้ หากไม่มีอะไรสะดุด ทุกคนที่จะได้แสดงวิสัยทัศน์ และคัดเลือกให้เหลืออย่างน้อย 2 ชื่อ แต่ไม่เกิน 3 ชื่อ เพื่อจะได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้พิจารณาในวันที่ 2 มี.ค.นี้



ชุตักดี เอกเพชร

■...แนะนำและแนะนำสาขาวิชาที่เปิดสอนในคณะต่างๆ ของ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี **รศ.ดร.ชุตักดี เอกเพชร** รักษาการอธิการบดี จัดทีมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ออกเดินสายไปยัง ร.ร.ต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่ จ.สุราษฎร์ธานี ไปชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง พังงา สตูล และพัทลุง แบบไม่มีวันหยุด พร้อมทำความเข้าใจถึงรูปแบบการ

รับสมัครระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากทุกแห่งอย่างเกินคาด

■...เปิดโครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พื้นที่อุดรดิตถ์ **ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า** อธิการบดี ม.ราชภัฏอุดรดิตถ์ ทุ่มกว่า 3,700,000 บาท นำร่องพัฒนาผู้ประกอบการ 25 ราย โดยมี **ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง** ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นแม่ข่ายใหญ่ ดำเนินงานเป็นระยะเวลา 3 ปี แลมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดให้คำปรึกษา

■...ประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ภายใต้ชื่อนวัตกรรมและการพัฒนาการศึกษาเพื่อประเทศไทย 4.0 ในวันที่เสาร์ที่ 31 มี.ค.นี้ เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 ภายในงานได้จัดให้มีการมอบรางวัลครูต้นแบบและศิษย์เก่าดีเด่น การบรรยายพิเศษ เรื่อง การศึกษาไทย 4.0 ในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สอบถาม 0-4400-9009 ต่อ 1101, 1116

ยอดฉัตร

Yoodchat2010@gmail.com



ข่าว สกอ.
 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 สำนักข่าวราชการ

ข่าวสด

Circulation: 950,000
 Ad Rate: 1,200

Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ

วันที่: อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2561

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9953

หน้า: 19(บนขวา)

Col.Inch: 26.35 **Ad Value:** 31,620

PRValue : 94,860

คอลัมน์: เลาะเลียบบคลอพงทุกๆ: อุดมศึกษาต้องมีความอิสระ



อุดมศึกษา ต้องมีความอิสระ

กากระทรวงการอุดมศึกษาที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อทำหน้าที่วางแผนการผลิต และใช้กำลังคนของประเทศ คาดการณ์กันอย่างมั่นใจว่า กระบวนการทุกอย่างจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ที่จะถึงนี้ และมีการตอกย้ำอย่างหนักแน่นตามมาแทบทุกครั้งอีกว่า มหาวิทยาลัยจะต้องมีความอิสระ

จนกลายเป็นคำถามของชาวบ้านธรรมดาๆ ตามมาว่า ทุกวันนี้ความอิสระในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ขาดกันตรงไหน อันาจทุกอย่างก็อยู่ที่สภามหาวิทยาลัยของแต่ละแห่งมิใช่หรือ ใครภายนอกจะบังอาจเข้าไปก้าวก้าวได้ แม้กระทั่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ก็ตามเถอะ

ถ้าจะบอกว่า มหาวิทยาลัยจะต้องมีความอิสระเพื่อเสรีภาพทางวิชาการ ประเด็นนี้เลิกเอามาอ้างได้แล้ว เพราะทุกแห่งมีอิสระเกินพิกัดจนน่าเป็นห่วงด้วยซ้ำ ผลงานที่ออกมาส่วนใหญ่ไร้ประโยชน์แทบไม่ได้ตอบโจทย์การพัฒนาคน พัฒนาชาติมากไปกว่าความ

ก้าวหน้าของตนเอง

หรือจะมีความเป็นอิสระเพื่อออกจากระบบรวมศูนย์ หนีจากการควบคุมของสกอ. หรือเพื่อไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎเหล็กของกระทรวงการอุดมศึกษา หนีออกจากการที่ต้องถูกประเมินหรือห้ตรวจสอบกันแน่

ซึ่งความต้องการความเป็นอิสระที่วุ่นวายอันตรายยิ่ง หากนายกสภาหรืออธิการบดีรวมหัวกันฮั้ว ผลัดกันเกาหลีหลัง สมคบคิดใช้อำนาจเผด็จการ ย่อมสามารถครอบงำสถาบันได้อย่างเบ็ดเสร็จยากที่จะใช้อำนาจใดๆ เข้าไปจัดการได้ นอกจากจะใช้อำนาจพิเศษอย่างที่รับรู้กันเท่านั้น

ยกตัวอย่างพฤติกรรมผู้บริหารและคณะอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง ในกทม.กำลังถูกสกอ.จับตาตั้งแต่ลงทะเบียนเดินทางไปเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ มักอยู่แถบยุโรป สแกนดินเวีย ถ้าเอเชียจะไม่พินญี่ปุ่น

นับตั้งแต่เข้ามาบริหารงาน 5 ปี มีรายการเดินทางประมาณกว่า 60 ครั้ง ซึ่งคนใน สกอ.บอกว่าการอนุญาตให้บุคคลภายนอกไปนั้นเป็นอำนาจของอธิการบดี แต่ตัวอธิการบดีต้องขออนุญาตจากสกอ.ล้วนทำเรื่องมาอย่างถูกต้องตามระเบียบทุกครั้ง แต่จะไปนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ตามว่าหรือไม่มันไม่ทราบ

เท่าที่ปรากฏในโซเชียลที่ส่งกัน เห็นภาพการประชุมแล้ว จัดฉากยิ่งใหญ่ ก็ไม่เห็น ยน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศษ และ ดร.สุภัทร จำปาทอง เสขธการ กกอ. ถ้าอยากเห็นคนที่นั่นเขาอาสาจัดส่งไปให้ดูแบบชัดๆ ถึงโต๊ะทำงานเลยทีเดีย

ตุลย์ ณ ราชดำเนิน

tulacom@gmail.com



ข่าว สกอ.
 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
 สำนักข่าววิทยุ

ไทยโพสต์

Circulation: 950,000
 Ad Rate: 975

Section: X-CITE/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2561

ปีที่: 22

ฉบับที่: 7780

หน้า: 1(ล่าง), 3

Col.Inch: 53.88 Ad Value: 52,533

PRValue : 157,599

หัวข้อข่าว: อุเทนจับมือปทุมวันรวมแรงจิตอาสา

อุเทนจับมือปทุมวัน ร่วมแรง จิตอาสา

2สถาบันดังลบอบเทาทางร่วมสืบปณิธาน.9
 นักศึกษา 2 สถาบันดัง อุ
 เทนถวาย-ปทุมวันรวมใจ
 สืบสานปณิธานพ่อหลวง
 รัชกาลที่ 9 ด้วยการเป็นจิต
 อาสาประสานสามัคคี

หน้า 3



ภาพที่สังคมนอกอยากเห็นมานาน นศ.อุเทนถวายและปทุมวันร่วมกันถาง
 หญ้าที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เพชรบุรี

เพชรบุรี • นิมิตหมายที่ดี นักศึกษา 2 สถาบัน
 ดัง อุเทนฯ-ปทุมวัน ประสานใจลบความบาด
 หมางร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาสืบสานปณิธาน
 พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 มั่นใจสร้างค่านิยมใหม่ที่
 สร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ ที่อุทยานสิ่งแวดล้อม
 นานาชาติสิรินธรและศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 อ.ชะอำ
 จ.เพชรบุรี คณะอาจารย์ นักศึกษา จากมหา
 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
 อุเทนถวาย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมกับ
 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมูลนิธิ
 เยาวชนพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรม
 จิตอาสาทำดีภายใต้แนวคิด “ปทุมวันอุเทนถวาย
 ร่วมใจ สืบสานปณิธานพ่อหลวงรัชกาลที่ 9” โดย
 กลุ่มนักศึกษากว่า 50 คน ร่วมกันถางหญ้า ทำทาง
 เดินให้เข้า-ออกได้สะดวก และทำความสะอาดทั้ง
 บริเวณอุทยานสิ่งแวดล้อมฯ และมีกิจกรรมสร้าง
 ความสัมพันธ์ทั้ง 2 สถาบันร่วมกัน

ว่าที่ ร.ต.สิทธิศักดิ์ อารัมหม นายกองดีการ
 นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย กล่าวว่า กิจกรรมครั้ง
 นั้นนอกจากจะได้ทำประโยชน์ให้กับพื้นที่แล้ว ยังได้
 ทำความรู้จักกับเพื่อนต่างสถาบันด้วย จากสองวัน
 ที่ได้อยู่ด้วยกันมา มันทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง

มอง ได้เรียนรู้กันและกัน เกิดแง่คิดต่างๆ ทุกคน
 ช่วยเหลือกัน แบ่งปันกัน สร้างความกลมเกลียว
 คือทำให้รู้จักกันมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมแบบนี้ไม่ได้มี
 ให้เห็นในห้องเรียน จึงอยากให้เกิดขึ้นบ่อยๆ

“เราสองสถาบันอยากลบภาพนักเลงหัวไม้
 ชกต่อยตีกัน เราอยากหาทางออกของปัญหาร่วม
 กัน อยากให้สังคมเข้าใจพวกเรา และอยากให้
 กิจกรรมลักษณะนี้เกิดขึ้นต่อเนื่อง เริ่มจากจุดเล็กๆ
 ก่อน เริ่มจากคนจำนวนน้อยๆ ก่อนก็ได้ เพราะ
 การเปลี่ยนแปลงเกิดจากคนส่วนน้อยก่อนเสมอ
 ส่วนตัวมองว่าทั้งสองสถาบันต้องพูดคุยกันมากขึ้น
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำมาสู่การหยุดใช้
 ความรุนแรง สร้างค่านิยมใหม่ในรุ่นของพวกเขา
 ที่จะส่งต่อสิ่งดีงามสร้างสรรค์ให้กับรุ่นต่อไป”
 ว่าที่ ร.ต.สิทธิศักดิ์กล่าว

ด้านนายวรวีทย์ ผุดพอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 กล่าวว่า ทั้งสองสถาบันเคยผ่านเหตุการณ์ต่างๆ
 มากมาย กิจกรรมนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสู่ก้าวต่อไป
 ไป คือจะให้เราทั้งสองสถาบันสนิทกัน ต่อกันเลย
 หรือญาติกันในช่วงเวลาเพียงสั้นๆ ก็คงไม่ใช่ แต่
 การที่มาทำกิจกรรมอาสาในวันนี้ เราจะตัด มมอง
 ข้ามเรื่องสถาบันออกไป เพราะสิ่งที่ได้มาทำร่วม
 กัน เห็นดีเห็นอยู่ร่วมกัน ระลึกถึงพ่อหลวงรัชกาล

ที่ 9 เดินตามรอยเท้าพ่อ มันได้สร้างประโยชน์ให้
 กับส่วนรวม มันพิสูจน์ให้เห็นว่าเราทำกิจกรรม
 ดีร่วมกันได้ หากเรามีสัญญัตติของเป้าหมาย
 เดียวกัน

“ทุกคนรักสถาบันของตัวเอง เราต่างคน
 ต่างมีหน้าที่ และต้องฝ่าข้ามความรู้สึกบางอย่าง
 ควรเอาเป้าหมายที่จะมาทำความดีวันนี้ออกมาใช้
 เชื่อว่ามันเป็นก้าวแรก เป็นแสงสว่างบางอย่างที่
 จะนำพาเราออกจากวังวนปัญหาได้ และควรมี
 กิจกรรมลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆ แม้แรกๆ จะ
 ดิ่งๆ กัน ยังไม่ได้คุยอะไรกันมาก แต่สุดท้ายเรา
 ก็ได้เรียนรู้กันมากขึ้น และสามารถถ่ายทอดให้กับ
 เพื่อนคนอื่นๆ ในสถาบันเราได้ ซึ่งเชื่อว่าการพูด
 คุยกัน พบปะกัน มันจะทำให้ปัญหาลดลงได้ แม้
 ทุกวันนี้สังคมยังมองว่าเราก้าวร้าว แต่เราคงต้อง
 ใช้เวลาพิสูจน์ ขอให้เปิดใจมองพวกเราใหม่ ว่าเรา
 สามารถทำสิ่งดีๆ ให้กับสังคมได้ มันอาจจะล้มไป
 บ้าง ฝืดไปบ้าง แต่อยากขอโอกาสจากสังคมด้วย”
 นายวรวีทย์กล่าว.



ข่าว สกว.
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักข่าววิทยการ

เดลินิวส์
กรอบนำย

Circulation: 810,000
 Ad Rate: 2,200

Section: กีฬา/การศึกษา

วันที่: อังคาร 27 กุมภาพันธ์ 2561

ปีที่: -

ฉบับที่: 24974

หน้า: 24(ซ้าย)

Col.Inch: 18.77

Ad Value: 41,294

PRValue : 123,882

หัวข้อข่าว: 'หมออุดม'วอนอย่ากดดันเพิ่มเงิน8%

'หมออุดม'วอนอย่ากดดันเพิ่มเงิน8%

ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) จะออกมาเคลื่อนไหวเพื่อทวงถามเกี่ยวกับการเยียวยาและลดความเหลื่อมล้ำเรื่องเงินเดือนระหว่างครุกับอาจารย์มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือนน้อยกว่าครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร้อยละ 8 ว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำลังเร่งดำเนินการผลักดันให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.อ.) เพื่อให้ ก.พ.อ. มีอำนาจปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา เช่นเดียวกับคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) ตามข้อเสนอของ ทปสท.

ศ.นพ.อุดม กล่าวต่อไปว่า ขณะเดียวกัน ทปสท. ยังได้ทำหนังสือขอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2557 (ฉบับชั่วคราว) เพื่อให้ ก.พ.อ. มีอำนาจในการแก้ไขเยียวยาปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาได้ ซึ่งคนก็จะเสนอทั้ง 2 แนวทางตามที่ ทปสท.เสนอมาและดำเนินการให้เร็วที่สุด ดังนั้นจึงไม่อยากให้ ทปสท.มีการออกมาเคลื่อนไหวหรือกดดันกันอีก เพราะทุกคนตั้งใจจะช่วยเหลือเรื่องนี้เต็มที่อยู่แล้ว

ด้าน ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ที่ปรึกษา ทปสท. กล่าวว่า การปรับแก้กฎหมายคาดว่าจะต้องใช้เวลามากกว่า 3 เดือน แต่การใช้อำนาจ คสช.ตามมาตรา 44 จะทำให้สามารถเยียวยาปัญหาหนี้ได้ทันที จึงอยากให้ คสช.เห็นใจอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วย เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นสร้างความเหลื่อมล้ำระหว่างข้าราชการครูด้วยกัน อีกทั้งปัญหานี้ก็ยืดเยื้อมาช้านานแล้ว.